



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 518

ngày 12 tháng 6 năm 2005

Tờ báo hằng tuần **ĐIỀN KHÍ PHẦN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tận Độ

*Tận độ khai thông muôn nghìn đật
Thực hiện công phu duyên trời đố
Tận hưởng chính mình qui một mối
Từ tâm tận độ tiến không lùi*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 14/04/2004 đến 20/04/200

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Khai triển bằng cách nào?
- 2) Điện là gì?
- 3) Chứng kiến Vô Vi có lợi ích gì không?
- 4) Sự thành tâm có hữu ích gì không?
- 5) Việc gì có ích?
- 6) Thương cách nào mới đúng?
- 7) Tiến bộ bằng cách nào mới đúng?

<p>1) Atlantic city, 14-04-05 1 : 09 AM <i>Hỏi : Khai triển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa khai triển bằng cách thực hành pháp môn</p> <p>Kệ: <i>Khai triển bằng cách tự thực hành Chuyển hóa thâm sâu vào điển giới Khai triển vô cùng tự tiến tu Thực hành chánh pháp là đường tiến</i></p>	<p>2) Atlantic city, 15-04-05 0: 53 AM <i>Hỏi: Điển là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa điển là thừa tiếp với vũ trụ</p> <p>Kệ: <i>Bộ đầu hướng thượng tự phát quang Chuyển hoá thâm sâu tự bạc bàn Qui hội tình người chẳng đổi thay Thành tâm tu luyện mọi điều may</i></p>
<p>3) San Diego, 16-04-05 4: 46 AM <i>Hỏi: Chứng kiến Vô Vi có lợi ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa chứng kiến Vô Vi xác nhận sự thành tâm của gia chủ</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác thật tâm hành Thành tâm cung thỉnh Đấng Bề Trên Tiến hóa thâm sâu đạo với đời Chứng giám tâm tu tự tiến hành</i></p>	<p>4) San Diego, 17-04-05 0: 48 am <i>Hỏi: Sự thành tâm có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự thành tâm rất hữu ích</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm tự tu tiến thâm sâu Học hỏi vô cùng sự nhiệm mầu Trí tuệ khai thông về sống động Duyên lành vẫn giữ hành thông suốt</i></p>
<p>5) San Diego, 18-04-05 5: 13AM <i>Hỏi: Việc gì có ích?</i></p> <p>Đáp: Thừa không có việc gì vô ích</p> <p>Kệ: <i>Phân mình đời đạo chính mình sai Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình Trí tuệ phơi bày người trí thức Thành tâm tu luyện tự về ngôi</i></p>	<p>6) San Diego, 19-04-05 7: 47 AM <i>Hỏi: Thương cách nào mới đúng?</i></p> <p>Đáp: Thừa thật sự thương yêu mới đúng</p> <p>Kệ: <i>Tận tình quý thương mới đúng nhịp Rõ lẽ trời ban chẳng ngỡ ngần Khai triển chính mình tâm tự thức Qui nguyên thanh tịnh chẳng mơ màng</i></p>
<p>7) San Diego, 20-04-05 2: 08 AM <i>Hỏi: Tiến bộ bằng cách nào mới đúng?</i></p> <p>Đáp: Thừa tiến bộ bằng cách dũng chí mới đúng</p> <p>Kệ: <i>Thực hành tiến tới từ tâm thân Chuyển hóa thâm sâu rất nhiệm mầu Đời đạo song hành không thoái bộ Bình tâm thanh tịnh niệm nam mô</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

XUẤT RA THẤY MẶC ĐỒ TRẮNG

Như các bạn ngồi tu đây, nhắm mắt thấy xanh xanh đỏ đỏ chung quanh bao vây cái phần hồn của các bạn, nhìn Mâu Ni Châu ở chung quanh nó bao vây vĩnh cửu cái Xá Lợi Phất ở bên trong. Cũng như ở đời chúng ta, nó đang bao vây... cái kinh nghiệm nó tràn trề đây... nó thâm nhập những cái trực điện chung quanh, những cái đó chúng ta đem đi có được không? Đem đi không được! Nhiều người thấy xanh xanh đỏ đỏ một thời gian rồi đi lên trên nó lại mất, nó không thấy, nó không còn thấy cái Mâu Ni Châu đó nữa, nhưng mà nó sẽ thấy cái vĩnh cửu sáng suốt của cái Xá Lợi Phất. Cái luồng điện nó đi tới đâu nó hiểu tới đó, thì lúc đó nó không còn giữ cái màu sắc nữa, nó đi trong cái bật tối rồi nó bật sáng ra, luồng điện sáng trong trắng, đi tới đâu sáng tới đó.

Cho nên những người tu ở đây sau này xuất hồn đi ra tại sao nó mặc đồ trắng không vậy? Nó không có mặc đồ xanh đỏ như ở thế gian nữa, nó bận đồ trắng, rồi tới lúc nó học biến hóa, rồi nó cũng chơi, nó cũng biết màu mè nhưng mà nó chỉ màu trắng, trong trắng. Những người đạt được cái pháp này rồi thì bận cũng trắng tươi. Nhiều người gặp, thấy nó trắng tươi, mặt mày hồng hào vậy thôi, nó hoàn thành được cái thánh thai, nó biến chuyển thành cái phần hồn rồi.

Thông Báo Vô Vi Karaoke Trên Du Thuyền

Đặc biệt phần văn nghệ trên Du Thuyền có thêm chương trình Vô Vi Karaoke.

Kính mời tất cả các bạn đạo tham gia. Để cho chương trình được phong phú xin phụ huynh khuyến khích các em tham gia trong trương trình văn nghệ này. Mong lời hay ý đẹp của Đức Thầy có thể đem vào đời của các bạn trẻ qua những bài ca này.

Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về Karaoke thì xin liên lạc với Anh Dương Như Tùng ở số' điện thoại (714) 715-5635. Xin để lời nhắn tin, hoặc gửi thư đến tung_lax008@yahoo.com với những chi tiết như sau để chúng tôi tiện việc sắp xếp trương trình.

- Họ tên
- Thiên đường của địa phương nào, điện thoại, và email.
- Trình diễn hoặc ca bài nào.

Xin lưu ý: Các bạn nhớ chọn các bài ca trong những Thiên Ca Karaoke DVD, và ghi danh sớm để được ca những bài mình thích nhất.

Nếu các bạn cần mua DVD Thiên Ca Karaoke thì xin liên lạc Anh Nguyễn Như Hoàng ở số điện thoại (408) 272-1428 hay là gửi thư đến hộp thư john_hoang_nguyen@yahoo.com

Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo và mong các bạn tham gia vào chương trình văn nghệ này
Ban Văn Nghệ Vô Vi Karaoke & VMC

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi CANADA

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2005-2007 của Hội Ái Hữu Vô Vi Canada đã được bầu lại ngày 5 tháng 6 2005 với thành phần như sau:

- Hội trưởng : Phan Cao Thăng
- Phó hội trưởng phụ trách ngoại vụ: Nguyễn Văn Công
- Phó hội trưởng phụ trách nội vụ : Phạm Anh Tuấn
- Thủ Quỹ : Lê Minh Cảnh
- Tổng thư ký : Hồ Thanh Hoàng

Tất cả liên lạc thư từ xin về địa chỉ của Hội Ái Hữu VôVi Canada là :
4216 Wellington St. #206
Montreal - Quebec H4G 1W2
Canada
Phone : 514-367 3981

Xin thành thật cảm ơn
Thay mặt ban chấp hành
Phan Cao Thăng

BẠN ĐẠO VIẾT
VÀI NÉT VỀ KHÓA TU HỌC & TỊNH KHẨU
TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN

Khóa Tu Học Tịnh Khẩu được tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên trong ba ngày cuối tuần, bắt đầu từ sáng thứ Bảy ngày 28/5/2005 đến trưa thứ Hai ngày 30/5/2005. Đây là khóa đầu tiên tôi tham dự kể từ ngày gia nhập vào đại gia đình Vô Vi, và đây cũng là khóa tu học đầu tiên không có sự hiện diện của Đức Thầy.

Mặc dù Đức Thầy không hiện diện, nhưng mọi người chúng tôi đều cảm nhận được sự quang chiếu của Phật Vĩ Kiên trong suốt các buổi học và chung thiên.

Có khoảng 20 bạn đạo tham dự trong khóa Tu Học này, chúng tôi đã trải qua ba ngày tu tập thật thanh nhẹ, nhưng không kém phần vui tươi, sống động nhờ sự sắp xếp chương trình thật chu đáo của ban Tổ Chức. Chương trình gồm có 3 buổi Thiền: Sáng, trưa và tối, 2 lần Tịnh Khẩu thờ Chiếu Minh, 1 lần Tịnh Khẩu xem phim Đức Thầy, 2 cử Tịnh Khẩu và Niệm Hành, 1 cử Niệm Bát Chánh, và 2 buổi sinh hoạt chung vui, trao đổi kinh nghiệm tu học với bạn đạo.

Khóa Tu Học được khai mạc vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy. Với bầu không khí trang nghiêm và ấm cúng tại phòng thiền, Anh Nguyễn Quang Vinh đã được Ban tổ chức đề cử điều hành phần nghi lễ. Khởi đầu anh bắt nhịp cho chúng tôi cùng nhau hát vang bài Kỳ Nguyên Di Lạc, sau đó anh cất giọng đọc bài thơ “Sám Tu Hành” của Đức Tổ Sư, kế đến là bài thơ “Đắc Đạo” cùng với “Mười Điều Tâm Đạo” và “Điện Khí Phân Giải” của Đức Thầy.

Tiếp theo, anh Hội Trưởng Minh đã Kính gửi lời cảm tạ đến Đức Thầy, đã cho phép hội được tổ chức khóa Tu Học này để các bạn đạo có dịp tham gia chung sống vui hòa và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tập trong cuộc sống hằng ngày. Anh hy vọng và mong mỗi khóa học này là một khởi điểm dẫn đến thành công tốt đẹp để có thêm những khóa tu học kế tiếp. Tiếp lời anh Minh là anh Hoàng Long (quản lý Thiền Viện) chúc mừng các bạn đạo tham dự. Anh mong mỗi mọi người sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp sau khóa học.

Sau cùng là phần tự giới thiệu tên tuổi và chia sẻ cảm nghĩ của các bạn đạo tham dự. Đặc biệt lần này, ngoài sự tham dự của các bạn đạo địa phương, tôi thấy sự có mặt của anh Mai Quang, lặn lội từ Houston, Texas sang; anh Luận từ Arizona; cô Quỳnh từ Minnesota và cậu Sony, người bạn đạo trẻ từ Oregon cũng đến tham dự khóa tu chung. Tất cả đều vỗ tay hoan nghênh tinh thần cầu tu học đạo của các bạn đạo từ xa đến cũng như các bạn đạo địa phương.

Phần nghi thức khai mạc được kết thúc lúc 11 giờ để bắt đầu cho buổi chung thiền. Sau đó, chúng tôi tuân tự sinh hoạt đúng theo giờ giấc đã được quy định trong thời khóa biểu của ban tổ chức.

Đặc biệt trong ngày hôm đó, bác Bắc đã quyết định xuống tóc, cắt bỏ những sợi tóc muối tiêu đã dính liền với Bác trong suốt bao năm qua! .Anh Quang Vinh và chị Thất được Bác chọn để giúp Bác xuống tóc. Tôi thấy Bác cười thật tươi khi cạo tóc cuối cùng vừa rớt xuống. Khuôn mặt Bác thật rạng rỡ, thật phúc hậu, và hình như tôi thấy Bác trẻ ra đến mười tuổi.

Buổi tối, sau khi niệm Bát Chánh, chúng tôi có buổi trà đàm với những trao đổi kinh nghiệm tu học, và màn văn nghệ Vô Vi nho nhỏ. Mọi người hát cho nhau nghe một vài câu từ những bài Thiền Ca trong DVD của Vô Vi. Buổi sinh hoạt giải tán lúc 11 giờ, chúng tôi mang theo những nụ cười vui tươi hồn nhiên và hòa ái đó vào trong giấc chung thiền. Qua hôm sau, tôi nghe mọi người kể với nhau: “ Sao đêm hôm qua tôi thiền thấy nhẹ quá, chỉ muốn ngồi luôn tới sáng.”

Qua ngày Chủ Nhật hôm sau, sinh hoạt của chúng tôi cũng tương tự như ngày hôm trước: Thiền, ăn sáng, niệm hành, tập thể dục, và 10 giờ thì bắt đầu mục học Tuần Báo PTDN. Chúng tôi đồng ý học tại phòng ăn để cho ban nhà bếp được học chung mục Bé Tám. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau hát Ô Hê! Ô Hê!, đọc Mười Điều Tâm Niệm của Đức Thầy, và bắt đầu học những câu hỏi của mục Bé Tám thật sôi nổi.

Sau giờ ăn trưa hôm nay, một vài bạn đạo chúng tôi lợi dụng vai gio yêu cầu chị Bích chở đi tham quan thắng cảnh vùng núi và thăm Lake Arrowhead. Chị Bích không những là một nhà bếp giỏi, mà còn là một Du Lịch Viên số một ở vùng núi của Thiền Viện Vĩ Kiên. Chúng tôi được đi một buổi tham quan những cảnh thiên nhiên thật thú vị.

Khóa học được kết thúc sau buổi cơm chay vào trưa thứ Hai. Chúng tôi còn lưu luyến trò chuyện thêm, và anh Hoàng Long phỏng vấn vài bạn đạo với câu hỏi: “Động lực nào đã khiến anh chị tu theo Pháp Lý Vô Vi?” Các câu chuyện rat loi cuon va hấp dẫn da kéo dài thêm một gio nữa. Những buổi trò chuyện, chung học của các đạo hữu đã cho tôi cơ hội mạnh dạn phát biểu những cảm nghĩ của mình, và nhờ đó tôi trở nên dạn dĩ và tự tin hơn trên con đường tu học của mình.

Chúng tôi được hưởng ba ngày sống chung thật thanh nhẹ, vui tươi và hồn nhiên. Mặt mày ai nấy đều rạng rỡ và hồng hào vì được tiếp nhiều thanh khí điển từ “Thăm Mỹ Viện Đại Tự Nhiên” của TV Vĩ Kiên. Tới giờ chia tay, ai nấy đều luyến tiếc những ngày thanh nhẹ ở nơi đây, và mong sẽ có thêm nhiều cơ hội được trở lại.

Một lần nữa, xin cảm ơn ban chấp hành đã tổ chức khóa tu học này, tạo điều kiện cho tôi có dịp tham gia tu học cùng với các bậc sư huynh tỷ đồng tu. Và tôi đã cảm nhận được sự quang chiếu thanh điển thật tròn đầy của Đức Tổ Sư và của Đức Thầy.

TÂM TU

Chư Huỳnh Đệ từ đây hữu hạnh.
Gặp Phó Truyền Đạo Chánh, ráng tu.
Cha dạy Chơn lý giải mù.
Không dùng huyền diệu rút con trở về...
Việc trần thế lo toan bốn phận.
Sự tu hành tinh tấn là nên.
Dốc lòng tu học cho bền.
Mặc dù cuộc sống bấp bênh khổ sầu.
Thời mạt pháp, đâu đâu tình ngộ.
Ngươn điều tàn bảo hộ cùng nhau.
Yêu thương tha thứ kết tâu.
Rạng danh Thầy Tổ, đạo mâu thặng hoa..
Không phân biệt màu da sắc tóc.
Không rẽ chia Nam Bắc Tây Đông.
Khác nhau cũng giọt máu hồng.
Đều con của Đấng Chí Tôn Cha Lành.
Nước Thiên-Đàng trọn lành hưởng phước.
Hạ Giới miền, trần trước bất an.
Lừa lọc, sung sướng vẫn than.
Tu hành đối trá, đành cam hạ từng??.
Ma lực kéo, xin đừng tu miệng!!!
Đề Cha Trời phần muợn con khờ..
Cha trên trông đợi từng giờ.
Mong con phải quyết một lòng về Cha.
Chư Huỳnh Đệ ân cần đường đạo.
Hạnh đức tròn hoàn bão thanh danh.
Dốc lòng tu học trọn lành.
Hậu đời ảnh hưởng nhân sanh thiện từ.
Kính bái.
Minh-Nghĩa BT.
Ngày 9-5-2005.

=====

HUYỀN BÍ HỌC

Việt Nam có pháp đời thay hồn
Đổi xác xinh tươi được bảo tồn
Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học
Vĩ Kiên Phật Sống đứng tin đồn
Năm Châu thế giới đồng cộng hưởng
Pháp Lý thực hành dạy hoá khôn
Thánh Đức Kỳ Ba đang phán xét
Công phu lười biếng Ngũ Hành chôn.
Dĩ An, 18-04-2005
NGUYỄN HIỀN.

=====

TÂM TRẦN

Tâm còn cô đọng chón hồng trần
Thanh Điển hoà tan sẽ giải lần
Ý khởi tâm gìn trong kích động
Phân mình thanh trước giải tâm thân
Pháp luân Thường chuyển thanh cơ tạng
Ngũ sắc Huyền quang hiệp thượng tầng
Vô tự Chơn kinh luôn dẫn tiến
Từ bi lập hạnh tạ Hồng Ân.
Dĩ An, 25-04-2005
NGUYỄN HIỀN.

=====

HÁI HOA DÂNG PHẬT

Ngoài đầ tươm tất gọi bên trong
Nói đôi Rồng Tiên đẹp giống dòng
Thầy Cha mừng rỡ con trung hiếu
Ơn nghĩa đáp đền thỏa ước mong

Trời đất thuận dòng xuôi chánh giác
Hành Thiên rõ lẽ Đạo Hư Không
Trời ban dẫu bể mình chân lý
Ngộ đạo thương yêu lẽ phép tông

Tôi yêu Bác Sáu nghĩa Cha con
Một thuở trò ngoan giữ vẹn tròn
Hiếu trung không để mòn ân đức
Bội bạc, sao nên kẻ sắc son

Tâm tư sáng suốt mãi vươn lên
Tẩy sạch trần tâm chí khí bền
Soi lòng tôi ngắm hoa tâm nở
Thơm ngát đem về dâng Phật Tiên

Thanh Đa 14-07-2005
Tư Ếch Vô Vi (TV TLTC)

=====

VÀO ĐẠO

Đường xứ Phật thân gầy dấn bước
Lắm vinh quang góp nhặt lên đàng
Trời rộng mở điện vàng tiếp bước
Chén Hồng Ân, hạnh phúc tuôn tràn

*Yêu Trời Phật tôi vào nội thức
Đưa tay ra nâng đỡ, Cha ban
Chiếu thiên điển, đỉnh đầu luôn rút
Xoáy tóc mây sung sướng vô vàng*

*Thành tâm đạo, Cha Trời ban phúc
Nhẹ lâng lâng thôi thúc đường mây
Lìa thế sự quên đời phàm tục
Lạc tâm, điển rút đêm ngày*

*Tình Trời Phật tuyệt vời cao thẳm
Thương chúng sanh lạc lối si mê
Ra bài học nào nề kích động
Giục thức tâm quay gót trở về*

Ân nghĩa ấy ai đà sáng tỏ

*Hiều lòng Trời ngộ đạo sâu xa
Rèn dưỡng chí xin đừng sợ khó
Khó thế nào cũng phải vượt qua
Thanh Đa 14-05-2005
Tư Êch Vô Vi (TV TLTC)*

=====

*Tương lai phía trước người trẻ mơ
Quá khứ đã qua người già nhớ
Kinh nghiệm cuộc đời sống hiện tại
Tham thiền giờ phút hiện tại cơ
Oạng chủ khôn ngoan thân tự tại
Không chạy đuổi theo vọng tưởng mờ
Con đường tâm linh ngừng suy nghĩ
Tĩnh lặng thường hằng minh tâm khờ
Thiện Dũng 19-5-2005*